
 

 

 

 

      

ข่าวประชาสัมพันธ์ ส านักกษาปณ์ 
นางวรนุช ภู่อ่ิม ผู้อ านวยการส านักกษาปณ์  

ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TNN NEWS เกี่ยวกับวิวัฒนาการ 
การผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่หาชมยาก 

 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

 

 
 



 

  

    

  

 


